



บทที่ 390
“พี่ครับ พี่อายุเท่าไร?”

ข้าแต่พระเป็นเจ้า จากประสบการณ์ของลูก หากเรา “ให้เครดิต” หรือ “ถวายพระเกียรติ” แต่พระเป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดผลดีแก่ชีวิตเรา นั้นจะเป็นการพยานถึงพระองค์ได้อย่างดีทีเดียว

ในเดือนมี.ค. 2019 ที่ผ่านมา พวกเราในหลักสูตรหนึ่งได้เดินทางไปยังประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจอย่างรวดเร็ว เพื่อศึกษาดูแนวคิดและวิธีการของประชาชนที่นั่นว่าพวกเขาทำอะไรจึงสามารถก้าวกระโดดจากประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อ 40 ปีก่อน มาเป็นประเทศปรีหมมหาอำนาจในปัจจุบัน

ซากลับบนเครื่องบิน ลูกนั่งอยู่ริมขวาของที่นั่ง 3 ที่นั่งในแถวกลาง ที่ตรงกลางไม่มีคนนั่ง คนที่นั่งริมซ้ายเป็นเพื่อนในห้อง เป็นชายอายุ 50 ปีเศษ ลูกยังไม่ค่อยสนิทและยังจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำ เครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียบร้อยแล้ว พนักงานเสิร์ฟได้นำแก้วและเครื่องดื่มมาบริการให้ผู้โดยสารแล้ว เราต่างคนต่างนั่งไม่ได้ทักทายกัน เพราะเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกัน แต่ในขณะที่แอร์สาวกำลังนำถาดอาหารมาเสิร์ฟเรา อยู่ๆ เพื่อนคนนี้ก็ชะโงกหน้ามาทางลูกและถามเป็นการทักทายประโยคแรกว่า “พี่ครับ พี่อายุเท่าไร?” ลูกสะดุ้ง มีที่ไหนที่ผู้ชายทักทายสุภาพสตรีในลักษณะนี้โดยการถามอายุ ลูกคิดต่อแบบขำขันว่า หากไปถามผู้หญิงบางคนแบบนี้ ดีไม่ดีถูกตีศีรษะกลับมา แต่พลันลูกก็คิดต่อว่า เขากล้าถาม เราก็กกล้าตอบ ไม่เห็นเป็นไรที่จะบอกอายุเราเลย ลูกจึงตอบเขาไป เขาทำตาโต “เป็นไปไม่ได้เลยพี่ พี่ดูหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงเกือบ 20 ปี!” “คงเป็นเพราะแสงสลัวบนเครื่องบินกระมัง” ลูกตอบด้วยอารมณ์ดี “ถามหน่อยเถอะครับ ทำอย่างไรพี่ถึงมีหน้าตาดูมีความสุขและดูอ่อนกว่าวัยเช่นนี้?” ลูกตอบโดยไม่ต้องคิดและไม่กังวลว่าผู้ฟังจะนับถือศาสนาอะไร

“เพราะพี่มีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของพี่ค่ะ”

เขาสะดุ้ง “พี่เป็นคริสต์หรือครับ?” “ใช่ค่ะ” “ผมก็เป็นครับ” “พี่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดนะ พี่เป็น convert” “อ้าว เหนอ! ผมก็เป็น convert”

ปรากฏว่าอาหารที่แอร์โฮสเทสเสิร์ฟไม่มีความหมาย เราทั้งคู่หันเข้าหากันคร่อมเบาะกลางที่ไม่มีคนนั่ง “พี่เป็นคริสต์อะไรครับ ผมเป็นคริสเตียน” “พี่เป็นคาทอลิกค่ะ”

อาหารจะเย็นก็ช่างมัน เขาตื่นเต้นมากอยากฟังเรื่องราวของลูก ลูกก็อยากฟังเรื่องราวชีวิตการ convert ของเขา

เมื่อเราต่างคนต่างเล่า ต่างฟังจนจบแล้ว ลูกก็บอกกับเขาว่า “พระเจ้าทรงมีวิธีในการเลือกและเรียกคนต่างศาสนาให้มาเป็นลูกของพระองค์ในวิธีและบริบทที่ต่างกัน แต่ก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ได้รับเลือกและเรียกนั้น จะสนองตอบกระแสเรียกของพระองค์แค่ไหนและอย่างไร” “ผมเห็นด้วยครับ ผมว่าการที่เราได้มานั่งแถวเดียวกันบนเครื่องบินคืน



นี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับ เป็นการทรงนำของพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ “แน่นอนค่ะ ศัพท์ทางคาทอลิกเรียกว่า พระจิตเจ้า”

จากการเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ไม่รู้จักชื่อกัน เรากลายเป็นพี่น้องคริสตชนที่มีพระเจ้าองค์เดียวกันภายในชั่วพริบตา เพราะประโยคของลูกที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 😊

“ถามจริงเถอะ เมื่อก็ที่คุณคิดอย่างไรถึงกล้าถามอายุพี่” “ไม่ทราบซีครับ อยากคุยกับพี่ แต่ไม่ทราบจะเริ่มอย่างไรดี” “จำไว้อย่างหนึ่งในฐานะสุภาพบุรุษ คุณไม่ควรจะถามอายุสุภาพสตรีโดยเฉพาะผู้ที่คุณยังไม่รู้จักกัน มันไม่สุภาพ!” แล้วเราก็ก้าวร้าวกันอย่างฉันทพี่น้อง

“ผมมีชีวิตอยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้ตามพระวาระบทที่ 91 สุภาษิต” ลูกรีบจำชื่อและบทของพระคัมภีร์ที่เขาอ้างถึง

ลูกกลับถึงบ้านค่อนข้างดึกแล้ว แต่รีบไปเปิดพระคัมภีร์เพื่อดูว่าพระวาจาในบทสุภาษิต บทที่ 91 เขียนว่าอย่างไร แต่ปรากฏว่าในสุภาษิตมีพระวาจาทั้งหมดเพียง 31 บทเท่านั้น ลูกรีบส่งไลน์ไปถามน้องชายร่วมพระคริสต์คนนั้น เขาตกใจตอบกลับมว่า “Psalm นะครับ” ลูกตอบกลับไปที่ว่า “อ้อ! สดุดีค่ะ ไม่ใช่สุภาษิต”

“ผมเจอคาทอลิกที่ทราบพระคัมภีร์จริงแล้วครับ!”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ทุกครั้งที่เราเจอกัน เราจะหักทลายด้วยประโยคที่ว่า “พระเจ้าอวยพร” และเหนือกว่านั้น เราแลกเปลี่ยนของศาสนาและบทความดีๆ เกี่ยวกับศาสนากัน

หากคืนนั้นลูกไม่ได้ตอบว่าเพราะลูกมีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจ เราทั้งสองก็คงยังไม่ทราบว่าต่างคนต่างเป็นลูกของพระเจ้าองค์เดียวกัน

ลูกขอประกาศเสมอทั้งกายและวาจา ไม่ต้องพูดถึงใจซึ่งเต็มร้อยอยู่แล้วว่า ลูกเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ทุกที่ทุกเวลาและทุกเหตุการณ์ ขอพระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติจากลูกตลอดดั่งๆ ขึ้นไปเทอญ

“ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแต่พระยาห์เวห์ตลอดกาล

คำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ” สดุดี 4:1

“... พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ... ท่านจะมีที่ลี้ภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่กำบังและเป็นเกราะป้องกัน ... เราจะให้เขามีอายุยืนยาวและมีความสุข เราจะแสดงว่าเราเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น” สดุดี 91:1-16

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

